

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้มาประชุม

1. ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี		ที่ปรึกษา
2. รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์		ที่ปรึกษา
3. รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
4. ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี	รองอธิการบดี	กรรมการ
5. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเร็จ	รองอธิการบดี	กรรมการ
6. ผศ.เดชา พลเสน	คณบดีคณะ คอ.	กรรมการ
7. ผศ.ดร.นัยวิท เกลิมนนท์	คณบดีคณะ ทอ.	กรรมการ
8. ผศ.สุรชัย เอ็มอักษร	คณบดีคณะ บท.	กรรมการ
9. อ.พงษ์ฉัตร เนียมทรง	ผู้แทนคณบดีคณะ วท.	กรรมการ
10. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์	คณบดีคณะ วส.	กรรมการ
11. ผศ.ว่าที่ ร.อ. ดร.ธนู ทดแทนคุณ	คณบดีคณะ ศศ.	กรรมการ
12. รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์	ผอ.สวพ.	กรรมการและเลขานุการ
13. ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์	รองผอ.สวพ.	ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวอภิญา สกุลพราหมณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสราวิณี เขียรพิมาย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นายสุรัตน์ วังพิกุล	นักวิจัย

โดยมีที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมาประชุมที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี ผศ.เดชา พลเสน ผศ.ดร.นัยวิท เกลิมนนท์ ผศ.สุรชัย เอ็มอักษร อ.พงษ์ฉัตร เนียมทรง ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ และ ผศ.ว่าที่ ร.อ. ดร.ธนู ทดแทนคุณ มีกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมาประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ (รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ) กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเร็จ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ และนางสาวอภิญา สกุลพราหมณ์

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวสราวิณีย์ เขียรพิมาย นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์ และ นายสุรัตน์ ว่างพิกุล

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

1.1.1. แนวทางการให้ทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ถูกคัดเลือกให้อยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ซึ่งแสดงว่าแนวทางในการให้ทุนในอนาคตของมหาวิทยาลัยจะต้องมีการเปลี่ยนแนวทางในการให้ทุน ซึ่งจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น โดยการเปลี่ยนแนวทางของทุนงานวิจัยจะให้ไว้เป็นหลักการแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องเป็นหน่วยงานกลางที่จะต้องคิดประเด็นงานวิจัยขึ้นมาเพื่อให้ให้นักวิจัยมาขอรับทุนสนับสนุน ที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนกับมหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยได้ และนักวิจัยสามารถที่จะดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยต้องการแล้วนำนวัตกรรมที่ได้นั้นมาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ถือว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด แต่มหาวิทยาลัยก็จะยังให้ความสนใจกับนักวิจัยที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องแบ่งกรอบการให้ทุนเป็น 2 ส่วน แสดงให้เห็นความท้าทายมากขึ้น การสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป นักวิจัยไม่ควรคำนึงถึงเพียงแค่สิ่งที่ตนเองอยากทำ แต่ต้องเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากได้ โดยนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยตั้งหลักเกณฑ์ของกองทุนส่งเสริมงานวิจัยจึงเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยในอนาคต จากแต่เดิมการขอทุนคือการที่นักวิจัยต้องการทำวิจัยเรื่องอะไรก็เสนอมา แต่ขณะนี้ต้องเปลี่ยนประเด็นของงานวิจัย มหาวิทยาลัยต้องเน้นเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรอยากทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการเกิดขึ้น โดยอาจจะร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มาเป็นทีมงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยขึ้น จึงขอฝากประเด็นนี้ไว้เป็นนโยบายซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยต้องมีการดำเนินงานเพื่อไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

1.2.1 แนะนำคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

รศ.นภัทร วจินเทพินทร์ กรรมการและเลขานุการ ขอแนะนำที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ โดยทั้ง 2 ท่านได้กรุณาออนไลน์เข้ามาประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตแนะนำต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 12,075,000 บาท โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น ดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1	สนับสนุนทุนวิจัย (62%)	7,486,500.00	5,412,929	2,073,571.00
2	สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และเงินรางวัล (33%) - นำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ - การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและเงินรางวัล	3,984,750.00	1,798,556.26 (26,824.00) (1,771,732.26)	2,186,193.74
3	สะสมเข้ากองทุนส่งเสริมงานวิจัย (5%)	603,750.00	603,750.00	-
รวม		12,075,000.00	7,813,235.26	4,259,764.74

ข้อมูล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

จึงเรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangout Meet ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณางบประมาณสนับสนุน โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 โครงการ Temperature-responsive hydrogels with UCST properties for microfluidic biotechnologies อาจารย์เอกชัย มาตวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตามหนังสือกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการขอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย (France-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 โดยมีเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณ หากข้อเสนอโครงการวิจัยได้รับการคัดเลือกทางมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการวิจัยของฝรั่งเศสที่เดินทางมาดำเนินกิจกรรมทางวิชาการภายใต้โครงการข้างต้นในประเทศไทย ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Call for Proposals 2022-2023 ซึ่ง นายเอกชัย มาตวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือก ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง Temperature-responsive hydrogels with UCST properties for microfluidic biotechnologies โดยเป็นโครงการวิจัยร่วมกับ Assoc.Dr. Yvette Tran, Sciences and Engineering of Soft Matter laboratory, ESPCI Paris

ทั้งนี้ นายเอกชัย มาตวงศ์ ได้ส่งเอกสารขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 150,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพิจารณา งบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว

ในการนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ที่ปรึกษา ขออนุญาตสอบถามเรื่องการสมทบทุนของมหาวิทยาลัย ในกรณีมีการให้ทุนโดยปกติถ้าจะเสนอโครงการจะต้องขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัดก่อนที่จะเสนอโครงการอยากจะทำทราบว่าแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร ใช้เงินส่วนไหนในการสนับสนุน

รศ.นภัทร วัฒนเทพินทร์ ชี้แจงรายละเอียด ในเอกสารที่ทำไปไม่ได้ระบุว่าใช้เงินส่วนไหนสนับสนุน โดยหลักปฏิบัติจะใช้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยสนับสนุน

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี ที่ปรึกษา ขอแสดงความคิดเห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนดูเงินแล้วไม่มากนักเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ เพราะถือว่าการสร้างเครือข่ายอีกทั้งยังเป็นประสบการณ์สำหรับอาจารย์ที่จะทำงานร่วมกับอาจารย์ในต่างประเทศและเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ท่านอื่นๆต่อไป พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะคุ้มค่าเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจ่ายไป

รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ ประธาน ขอสอบถามเรื่องลิขสิทธิ์จะเป็นของใครหรือใช้ร่วมกัน

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ว่ามีการร่วมทุนกันพอร่วมทุนตัวพระราชบัญญัติจะเขียนว่าความเป็นเจ้าของเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาทุนนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสัญญาทุนต้องเอาสัญญาทุนของโครงการมาพิจารณาว่าเขียนเรื่องนี้อย่างไร เพราะกฎหมายจะไม่ได้กำหนดแล้วก็ถือว่าเป็นกรณี matching fund ต้องเขียนเรื่องความเป็นเจ้าของไว้ในสัญญาทุน และสอบถามเรื่องว่ามหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนโครงการมาก่อนหรือไม่ แล้วโดยปกติมีแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร ซึ่งได้ดูตัวเลขของงบประมาณกองทุนก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกไม่ได้สูงมาก จึงควรจะต้องมีการวางแผนหรือว่าไฟกักระดับหนึ่ง ถ้าเกิดรอเป็นลักษณะของมีโครงการมาแล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆ เงินก้อนนี้คงหวังผลจะยากแต่โครงการนี้ เห็นด้วยกับ ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี ที่จะสนับสนุน แต่ในอนาคตคิดว่างบประมาณกองทุนมีไม่มากนัก จึงน่าจะมีการวางแผนกรอบเงินที่จะอนุมัติให้ใช้ได้ภายใต้แผนที่เราวางไว้

มติที่ประชุม เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 150,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) จากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาฝากไปดูแลสัญญา กฎหมายในเรื่องลิขสิทธิ์ของโครงการนี้

4.2 พิจารณางบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)” ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบรรยายพิเศษ (Guest Speakers / keynote speakers) การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online และ Onsite ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอและเข้าร่วมการประกวด ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ค่าลงทะเบียน
1	การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย	17	60,500
2	การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์	4	14,000
3	การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	3	7,500
	รวม	24	82,000

ในการนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ แสดงความคิดเห็น จำนวนเงินที่ใช้ไม่มากนัก แต่จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าการใช้เงินจากกองทุนมีการกำหนดกรอบไว้หรือไม่ว่าสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง วงเงินเท่าไร

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ชี้แจงรายละเอียดว่าเรามีการกำหนดกรอบหลักๆของกองทุนไว้สนับสนุนทุนวิจัย ประมาณ 62 % สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและเงินรางวัล ประมาณ 33% และสะสมเข้ากองทุนส่งเสริมงานวิจัย 5% อันนี้เป็นกรอบใหญ่ แต่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนว่าถ้าเรื่องอื่นๆจะกำหนดเท่าไร จากที่ท่าน รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ได้ให้แนวคิดในการวางแผนวงรอบจะนำไปพิจารณา และจะวางแผนใหม่โดยจะพิจารณาว่าที่ผ่านมาได้สนับสนุนอะไรไปบ้าง ในกรณีวาระ 4.2 ก็จะเป็นการตกลงที่ทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนอาจารย์ในแต่ละคณะ โดยจะสนับสนุนเฉพาะใน 2 กรณี คือ 1. มทร.จัดงานประชุมวิชาการร่วมกัน และ 2. มทร.สุวรรณภูมิเป็นผู้จัดงานประชุมวิชาการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ที่ไปร่วมงานจะขออนุมัติเงินจากกองทุน แต่ถ้าเป็นงานประชุมอื่นจะเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี ขอสอบถามว่ามหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดกรอบจำนวนบทความหรือไม่ หรือสนับสนุนตามที่จำนวนอาจารย์ที่สมัครจะนำเสนอตามจำนวนบทความ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ไม่ได้กำหนดกรอบแต่ประมาณได้ว่าตัวเลขที่ผ่านมามาตลอด 10 ปี มหาวิทยาลัยมีบุคลากรประมาณเท่าไรซึ่งสามารถส่งบทความได้สูงสุดประมาณไม่เกิน 50 บทความต่อปี ซึ่งทำให้ทราบว่ากรณีดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารวงเงินที่ยังมีอยู่และสามารถดำเนินการได้

มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

1. ขอรื้อหรือเรื่องการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย

รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ ประธานคณะกรรมการ ขอรื้อต่อที่ประชุมเนื่องจากว่าขณะนี้ในกลุ่มมหาวิทยาลัย 9 ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพยายามดำเนินการเรื่องของ ONE RMUT โดยการผนวกทุกอย่างที่เป็น Data base ใหญ่ของ 9 มทร. ซึ่งรวมถึงข้อมูลของงานวิจัย ขณะนี้ปัญหาที่พบคือเรื่องข้อบังคับเรื่องงานวิจัยที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จึงได้มอบหมาย ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเร็จ รองอธิการบดี พิจารณาในเรื่องของเกณฑ์การบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดว่า หากนักวิจัยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยมา ให้มีการหักงบประมาณ 10% เข้ากองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันจะมีงานวิจัยที่มีกรอบใหญ่ขึ้น หากเป็นงานบริการวิชาการระบุชัดเจนว่าถ้าหาเงินบริการวิชาการได้ต่ำกว่า 5 ล้านบาทจะหักเงินสมทบเข้ามหาวิทยาลัยที่เปอร์เซ็นต์ ให้คณะที่เปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิน 5 ล้านบาท จะหักเงินสมทบเข้ามหาวิทยาลัยที่เปอร์เซ็นต์ ให้คณะที่เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นงานวิจัยขณะนี้ จะหักเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 10% จึงทำให้ไม่เกิดความเสียหายสำหรับอาจารย์

นักวิจัยที่จะขอรับสนับสนุนทุนขนาดใหญ่ จึงควรปรับแก้ข้อบังคับเกี่ยวกับงานวิจัย เกี่ยวกับการหักเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และคณะให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นการผลักดันเรื่องงานวิจัยและทำให้เกิดความท้าทายมากขึ้นว่านักวิจัยจะต้องไปมุ่งเป้างานวิจัยภายนอกที่มีงบประมาณจำนวนมาก และมอบหมายให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสาร ซึ่งอดีตและปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่คือการสนับสนุนเงินรางวัลและค่าตีพิมพ์ทั้งหมด สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับและอยู่ใน ระดับ ควอไทล์ที่ 1 (Q1) ควอไทล์ที่ 2 (Q2) ควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 4 (Q4) และตามที่ท่านที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอว่าเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีไม่มากนัก แสดงว่าในอนาคตการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ จึงต้องการให้เน้นการสนับสนุนงบประมาณสำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในระดับ ควอไทล์ที่ 1 (Q1) และควอไทล์ที่ 2 (Q2) ส่วนระดับ ควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 4 (Q4) อาจจะสนับสนุนในรูปแบบอื่น

ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเร็จ รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 33% ที่เป็นเงินรางวัลหรือเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้มีมาขอสนับสนุนงบประมาณมากพอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเบิกเป็นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แบบ Open Access อยู่ประมาณบทความละ 50,000 บาท และสามารถเบิกเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ในระดับ ควอไทล์ที่ 3 (Q3) และควอไทล์ที่ 4 (Q4) อีกประมาณ 10,000-15,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-60,000 บาทต่อคน สำหรับระดับ ควอไทล์ที่ 1 (Q1) และควอไทล์ที่ 2 (Q2) ที่มีการตีพิมพ์บทความแบบ Open Access ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ประมาณ 80,000 - 100,000 บาท และสามารถเบิกเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความได้อีก ซึ่งมีความเห็นว่างบประมาณที่ใช้ไปในส่วนนี้เยอะแต่ Impact ที่เราได้มาก่อนข้างน้อย จึงควรปรับกระบวนการตรงนี้โดยรวมค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และเงินรางวัลรวมกันเป็นงบประมาณก้อนเดียวกัน หรือแม้กระทั่งการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติ ซึ่งอยู่ในฐาน TCI ก็สามารเบิกค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้และเงินรางวัลได้อีก ซึ่งในรายละเอียดส่วนนี้ท่านอธิการบดีต้องการที่จะปรับในเรื่องระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงขอหารือกับคณะกรรมการและที่ปรึกษา ว่าควรบริหารจัดการอย่างไร หรือมาตรการอย่างไรเพื่อจะแนวทางปฏิบัติ วางแผนและนำมาเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าตอนนี้กฎกระทรวงการแบ่งกลุ่มกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งพอดูตัวชี้วัดของกลุ่มนี้ไม่ได้พูดถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ แต่ไม่ได้หมายความว่าตีพิมพ์เผยแพร่ไม่สำคัญ เพียงแต่ถ้ามหาวิทยาลัยจะสร้างระบบการสร้างแรงจูงใจคือรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ ควรที่จะอยู่ในทิศทางที่มหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์ประเทศ จึงต้องศึกษาว่าการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มีตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้คืออะไร เพื่อที่จะออกแบบการสร้างแรงจูงใจของกองทุนให้มีความสอดคล้อง ซึ่งจะเป็นการกำหนดทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือว่าการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัยอยากเห็นมากขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่าจะตัดเรื่องการสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์ออกเนื่องจากงบประมาณมีน้อย จึงควรไปออกแบบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ดี ประเด็นที่ 2 งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยที่น้อย การที่มหาวิทยาลัยจะให้ทุนเต็มจำนวนไปกับโครงการวิจัยซึ่งก็จะได้ไม่เยอะและเป็นโครงการขนาดเล็ก หากออกแบบการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีลักษณะคล้ายๆกับโครงการวิจัยของอาจารย์เอกชัย มาตวงศ์ ที่สามารถนำเอาอะไรบางอย่างที่เล็กๆ แต่สามารถเขียนให้ใหญ่ขึ้นแล้วทำงานต่อไปได้ การวัดผลสำเร็จของโครงการอาจจะไม่ได้วัดที่ตีพิมพ์เผยแพร่แต่ให้พิจารณาว่า

งานวิจัยที่เสนอของงบประมาณมา เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่านักวิจัยสามารถทำงานวิจัยนี้แล้วสามารถไปขอทุนหรือไปขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานเอกชนได้ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งต้องพิจารณาแนวโน้มและที่มหาวิทยาลัยกำลังจะมุ่งไป

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี แสดงความคิดเห็นในเรื่องการตีพิมพ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากถ้าตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ใหม่ ไม่ได้เน้นว่าการตีพิมพ์จะต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 หรือ 2 หรือว่าต้องอยู่ในระดับควอไทล์ที่ 1 (Q1) หรือควอไทล์ที่ 2 (Q2) เพียงแต่ต้องเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับเรื่องของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือใช้บทความวิชาการอยู่ในฐาน Q1 หรือ Q2 จำนวน 10 ชิ้นงาน โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ถ้าโดยทั่วไป ตอนนี้ในเรื่องของการให้ความสำคัญของวารสารมีการให้ความสำคัญลดลง เนื่องจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย นอกจากจะตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารแล้วก็อาจจะเผยแพร่ในรูปแบบเล่มวิจัย เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับ ควอไทล์ที่ 1 (Q1) หรือควอไทล์ที่ 2 (Q2) อาจจะลดลง

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเร็จ รองอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.



(นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1



(รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2